



ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/๓๗๑๒

ศาลากลางจังหวัดนครพนม  
ถนนอภิบาลบัญชา นพ. ๔๘๐๐๐

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอเรณูนคร

อ้างถึง หนังสืออำเภอเรณูนคร ที่ นพ ๐๐๒๓.๑๖/๑๙๑ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ

ตามที่อำเภอเรณูนครรายงาน ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
รายละเอียดโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ จากเดิม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๗ ถนนสายกลางหมู่บ้าน ตำบลเรณู  
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น ก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๗ ถนนสายกลางหมู่บ้าน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๙๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร  
จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู ตรวจสอบแล้วพบว่า  
มีพื้นที่ดำเนินการไปแล้วบางส่วน จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว โดยสถานที่ก่อสร้างคงเดิม  
ตามที่ได้รับจัดสรร นั้น

จังหวัดนครพนมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการดำเนินโครงการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการขออนุมัติ  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐ  
เสียประโยชน์ ตลอดจนไม่มีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสาระสำคัญของรายการที่มีรายการก่อนนี้  
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายของผลผลิต/โครงการ กิจกรรม หรือรายการ  
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดและไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย อาศัยอำนาจ  
ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อ ๓.๔ อนุมัติให้องค์การ  
บริหารส่วนตำบลเรณู แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการ  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  
รายการดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ ให้กำกับดูแลการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ  
และแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย จันทร์พร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๖๓๓ ต่อ ๑๓

แบบรายงานการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
 (แบบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจในการพิจารณาอนุมัติ)

หน่วย : บาท

ลำดับ	ประเภทรายการ	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการเดิมที่ได้รับการจัดสรร			รายการใหม่ที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง		เหตุผลความจำเป็น
					รหัสงบประมาณ (16 หลัก)	รายการงบประมาณตามใบจัดสรร	งบประมาณ จัดสรร	รายการงบประมาณ	งบประมาณ ที่เปลี่ยนแปลง	
1	ถนนทางหลวงท้องถิ่น	นครพนม	เรณูนคร	องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู	15008370001004204503	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 7 ถนนสายกลางหมู่บ้าน ตำบลเรณู กว้าง 6 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	1,900,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 7 ถนนสายกลางหมู่บ้าน กว้าง 6 เมตร ยาว 394 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,364 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	1,600,000	เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู ได้ดำเนินการโครงการฯ มีระยะทาง 76 เมตรและเพื่อไม่ให้เป็นการทับซ้อนของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู จึงขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ลดลงและปรับลดงบประมาณลง เพื่อให้ถูกต้อง ตามสภาพพื้นที่จริง ทั้งนี้ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ยังคงเดิม
						<b>รวม</b>	<b>1,900,000</b>		<b>1,600,000</b>	

จังหวัดได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การดำเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นายปิ่นทอง พงนา)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นายวิชิต พองปาน)

ผู้รับรองข้อมูล

ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม



ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

- หมายเหตุ
- ประเภทรายการ ได้แก่ ถนนทางหลวงท้องถิ่น, ประปาหมู่บ้าน, สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า, แหล่งกักเก็บน้ำ, ธนาคารน้ำใต้ดิน, แหล่งท่องเที่ยว, ลานกีฬา, กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV, อาคาร ศพต., อาคารเรียนและอาคารประกอบ, สนามเด็กเล่น, สระว่ายน้ำ, สถานีอนามัย (ศรภิณฑ์), สถานีอนามัย (สิงก่อสร้าง), ศรภิณฑ์รชยะ
  - กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการที่กระทบกับใบจัดสรร และรายการที่หมดความจำเป็นแล้ว ให้จังหวัดแจ้ง อปท. ส่งคืนงบประมาณตามแบบ 1 (ส่งคืน) เท่านั้น
  - ให้จังหวัดรายงานการพิจารณาอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายใน 15 วัน โดยประทับตราจังหวัดพร้อมลงนามกำกับในแบบรายงานทุกแผ่น